



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th *****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง โดยมีกำลังแรงในระยะต้นและปลายช่วง นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในระยะปลายช่วงกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ มีอากาศเย็นบางพื้นที่ส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง โดยมีฝนตกบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8 พ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในวันแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 4 และ 7 พ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา และระนอง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 261.6 มม. ที่ อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.0 °ซ. ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 9-15 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ ได้เคลื่อนปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกมังคุดซึ่งอยู่ในระยะแตกใบอ่อน และเจริญเติบโตทางใบควรระวังและป้องกันการระบาดของของโรคและศัตรูพืช เช่น โรคใบจุด โรคใบไหม้ เพลี้ยไฟ และหนอนชอนใบ เป็นต้น

- ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง